

# หอมมนต์เบเกอร์ ชูนโยบายสร้างอาชีพเปิดขาย

## แฟรนไชส์เครื่องดื่ม“หอมมนต์ชื่นใจ”



หอมมนต์เบเกอร์แตกไลน์แบรนด์ใหม่เจาะตลาดนัดทั่วประเทศ ชูนโยบายสร้างอาชีพเปิดขายแฟรนไชส์เครื่องดื่ม “หอมมนต์ชื่นใจ”

หอมมนต์เบเกอร์แตกไลน์แบรนด์น้องใหม่ “หอมมนต์ชื่นใจ” นำเกล็ดหิมะลุยขายแฟรนไชส์ตลาดนัดทั่วประเทศ ชูนโยบายสร้างอาชีพด้วยการลงทุนราคาถูก 1,990 บาท พร้อมซुकอนเซ็ปต์ “เขย่าเจาะแล้วรับเงิน” มั่นใจตลาดตอบรับเพราะเป็นทางเลือกใหม่ที่ใช้เงินลงทุนไม่สูงและเป็นธุรกิจที่สามารถทำกำไรได้ดี

นางสาวประภาภรณ์ ไชยมาตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท หอมมนต์เบเกอร์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์เบเกอร์แบรนด์ “หอมมนต์” เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับผู้ประกอบการแฟรนไชส์และผู้บริโภค ล่าสุดบริษัทได้เปิดตัวแบรนด์ใหม่ “หอมมนต์ชื่นใจ” ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนำเกล็ดหิมะ ซึ่งได้เปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ซื้อแฟรนไชส์แล้ว สำหรับแฟรนไชส์นำเกล็ดหิมะแบรนด์ “หอมมนต์ชื่นใจ” ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดรับตัวแทนประจำจังหวัด ๑ ละ 1 ราย เพื่อเป็นตัวแทนหลักในการขยายแฟรนไชส์ในจังหวัดดังกล่าว รวมทั้งเป็นศูนย์กระจายสินค้า ศูนย์ฝึกอบรม และทำหน้าที่สนับสนุนทางการตลาดให้กับตัวแทนรายย่อยในตลาดนั้นต่าง ๑

ส่วนตัวแทนขายรายย่อยหรือตัวแทนประจำตลาดนัดนั้น สามารถเลือกการลงทุนได้ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบการลงทุนลงทุน 1,990 บาท จะได้รับลังโฟม 1 ใบ ถุง หลอด ป้ายไวนิล และน้ำ 100 แก้ว และรูปแบบการลงทุน 3,990 บาท จะได้รับลังโฟม 1 ใบ ถุง หลอด บุช ป้ายไวนิลบน ล้าง ด้านข้าง และน้ำ 200 แก้ว นอกจากนี้แล้วยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ทำแฟรนไชส์เบเกอร์อยู่แล้วสามารถลงทุนเพิ่มเติมกับธุรกิจใหม่ “หอมมนต์ชื่นใจ” ได้ เพราะมั่นใจว่าจะเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคในตลาดนัดได้เป็นอย่างดี

นางสาวประภาภรณ์ กล่าวถึงจุดเด่นของแฟรนไชส์ใหม่ “หอมมนต์ชื่นใจ” ว่า บริษัทได้วิเคราะห์เรื่องความคุ้มค่าในการลงทุน โดยมีจุดเด่นหลายด้าน เช่น การลงทุนน้อย สามารถขายได้กำไรดี ที่สำคัญไม่มีความยุ่งยากในการดำเนินธุรกิจ และสินค้าเก็บไว้ได้นานเพราะสามารถแช่แข็งได้นานเป็นเดือน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เขย่าเจาะแล้วรับเงิน” ทั้งนี้ การออก

แบรนด์ใหม่ถือเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของบริษัทที่ต้องการเพิ่มทางเลือกใหม่ ๑ ให้กับลูกค้าแฟรนไชส์ ที่ต้องการลงทุนในธุรกิจที่ไม่ต้องใช้เม็ดเงินสูงแต่ธุรกิจสามารถทำกำไรได้ดี ดังนั้น แบรนด์หอมมนต์จึงเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์ในเรื่องดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นทางเลือกที่ดีให้กับลูกค้าที่มองถึงการลงทุนที่ไม่สูงมากนัก ผู้ประกอบการและนักลงทุน

รายย่อยไม่ต้องกังวลในเรื่องการลงทุนทำธุรกิจ

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมเป็น เป็นตัวแทนจำหน่ายหอมมนต์เบเกอรี่ สอบถามได้ที่เฟสบุ๊คเพจ“หอมมนต์เบเกอรี่”[m.me/hommonbakery](https://m.me/hommonbakery)หรือไลน์แอด(line@) [@hommonbakery](https://line.me/tv/p/@hommonbakery)โทร093-120-1022 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่[www.facebook.com/hommonbakery](https://www.facebook.com/hommonbakery)

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท พีอาร์บูม จำกัด คุณมนัสวิน 081-438-7353, คุณปัญญา 087-055-2756, คุณอุบลรัตน์ 062-495-1489